

NGAI YÀNG SĂ MHÀM NIAMGOH

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

WĂ SONG SÈN MÀNG, SÈN MÀNG SONG JÒI JĂT

Có hiểu thì mới quý chuộng, có chuộng thì mới tìm.

Gêh pe jónau pal gêh gowèt mơ Să mham niamgoh: Wă, sên màng, mơ jòi jăt.
Có ba thái độ cần có đối với Bí tích Thánh Thể, đó là hiểu, quý chuộng, và kiếm tìm.

Wă kờn đờ lăh Kờnrañ Jesu nêh bôto be lơi gen pal đờp be hỡ, ở kờlôi mơ bôcêh is.
Hiểu có nghĩa là Chúa Giêsu đã dạy như thế nào thì hãy đón nhận y như thế, không suy nghĩ và bày vẽ riêng.

Tam tũ lờh bảñ gớ sả, mơ alăk ño gớ mham Khai, Kờnrañ Jesu nguì jónau đờ bươn boài, lờh-làng, ở pờnyou mơ krung ở bầ gùng.
Khi làm cho bánh trở nên Mình, và rượu nho trở nên Máu Ngài, Đức Giêsu dùng từ ngữ đơn giản, rõ ràng, không ví von và cũng không hai ý.

Làng bol he ở gêh kờ kờlôi sớng lêng làng, ở tam tởh mơ jónau Khai kờn đờ.
Để chúng ta không có cơ suy nghĩ lung tung, không chính xác với lời Ngài muốn nói.

Tài bớh bôta tam tởh mơ tềl Gớnrớh Să Mham niăm goh, gen bôta pindờn he đê rớgớ lờh lờt đứng tam jờh ală bôta, bớh đờ bôta kờlôi sớng tus đờ bớ đờ mơ broă lờh.
Bởi vì có sự hiểu biết chính xác đối với Bí Tích Thánh Thể, thì đức tin của chúng ta mới có khả năng hành động di gùng trong mọi sự, từ suy nghĩ cho đến lời nói và việc làm.

Gen tàng păh đờ lờt wă-rò, he ở di đờ lăh “lờt sa bảñ lờh” tai, mớya pal đờ di ngă lăh “lờt sa Să Mham niamgoh” Kờnrañ đê.
Do đó mỗi lần chúng ta lên rước lễ, chúng ta không nên nói là “lên ăn bánh lễ” nữa, mà phải nói cho đúng là “lên ăn mình Máu Thánh” Chúa.

Do lăh phan sa đờng màng rớlau jờh, ở cau lời mơ tiăh lời gêh, biàng priă ở rớgớ làng bới, mìnğ dùl nă Kờnrañ Jesu lờm pà mơ hời jà he sa mơ hùc lă, ở rờh chỉ lời !
Đây là lương thực cao trọng hơn hết, không ai và chắng nơi nào có, vàng bạc không bao giờ mua đượ, chỉ có một mình Đức Giêsu ban cho và mời gọi chúng ta ăn và uống lấy, không phải mất gì cả !

Jăt gùng ờs, gen kờn-bớnus păl wă song sên màng, bớh sên màng gen gít jòi jăt mơ prăp-gàr tai.
Theo sự thường, thì con người cần phải hiểu thì mới quý chuộng, từ quý chuộng thì mới tìm kiếm và giữ gìn nữa.

Dilăh ở gen cau sên ở sớp, be jónau pónyóu đêk côm đơ sur, priă biàng côm đơ so, bol gớ ở gít chi lới, bà gen wólke sa hà.

Nếu không thì người ta sẽ coi thường, như dụ ngôn ngọc quăng cho heo, vàng bạc ném cho chó, chúng chẳng biết gì cả, có khi còn quay lại cắn xé.

Să nhàm niamgoh di pal làng he sên màng, jòi jăt mơ prăp-gàr tai, tài bớh do lăh bảñ bớta kis sùm in, ở di be phan sa ing mơ ôm lê đônja do đê.

Mình Máu Thánh Chúa rất đáng để chúng ta quý chuộng, tìm kiếm và giữ gìn nữa, vì đây chính là bánh hằng sống, chứ không phải là thứ bánh tạm bợ và hư nát của trần gian này.

Cau lới sa bảñ do, bulăh chớt, moya dũt-ndól rớp kis rài rài.

Ai ăn bánh này, dù chết, nhưng cuối cùng sẽ sống muôn đời.

Pe jónau srăgoh ngai do gen đơs gớrêng bớh Să Nhàm niamgoh lóm :

Ba đoạn Kinh Thánh hôm nay đều nói về Bí tích Thánh Thể :

Ông Melkisede ai phan sa lah bảñ mơ alak tómràn ông Abraham in tởnở khai rê bớh kớlin-gớtoă, gen ông Melkisede póniăm Abraham in.

Ông Melkisede đem thức ăn là bánh và rượu bồi dưỡng cho ông Abraham sau khi ông đánh trận trở về, rồi ông Melkisede chúc phúc cho Abraham.

Sră pýoa Kôrintô lăh jónau yăl-tớrlík bớta pindờn yău-lăm đơ Têl Gớnrớh Să Nhàm niămgoh : păh đờ sa bảñ mơ húc coàn lăh lớh pónrớ bớta kong chớt mơ kis wól jớl tus ngai Kớnrăñ tus wól tai.

Thư Kôrintô là lời tuyên xưng đức tin truyền thống về Bí tích Thánh Thể : mỗi lần ăn bánh và uống chén là loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.

Broă gớnrớh lớh bảñ mơ ka gớs rà mơ ai cau gal in sa ở hoan gếh jónau jrô lới, dilăh mìnng sa hờm tềng hỡ mơ jớh tềng hỡ, tởnrở gen găm găm gớ be hỡ.

Phép lạ hoá bánh ra nhiều không có ý nghĩa bao nhiêu nếu chỉ ăn no nê tại đó và hết đó, rồi lại đâu hoàn đó.

Moya do lăh jónau sớndiô mơ hòi jà jớh ală cau wèt tề hớ phan sa ở ôm lê mơ kis sùm, hỡ lăh tềl Gớnrớh Să Nhàm niamgoh Kớnrăñ đê.

Nhưng đây là lời chỉ dẫn và mời gọi mọi người hãy hướng về lương thực không hư nát và trường sinh, đó chính là Bí tích Thánh Thể vậy.

Ở wă gen ở sên màng, ở jòi jăt mơ ở prăp-gàr sớl.

Vô tri thì bất mộ, chẳng tìm kiếm và chẳng giữ gìn nữa.

Lm. FX. K'Brel